

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

MALEE - อาการมันฟ้องแวว(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ซึ่งถ้าจะว่ากันไปแล้ว เรื่องของตลาดหุ้นนั้น ก็อาจจะมึนอะไรเล็กๆ ที่ชัดเจนหลาย ๆ ท่านอยู่บ้างเหมือนกัน แต่ก็เมื่อตลาดหุ้น มันก็คือตลาดหุ้น เราก็มักจะไม่วางใจเรื่องเล็กๆ ที่สงสัยนั้นไปเสียเลย...เรียกว่า อย่าไปสงสัยอะไร ที่ไม่ใช่จังหวะที่ควรสงสัยหรือควรสนใจในเวลานั้นๆ ไปซะ เอาเวลาไปใส่ใจเรื่องบรรยายกาศที่เป็นอยู่ตรงหน้าไว้ก่อน ว่าจะเอาอย่างไร... เหนือเมฆกล่าวมาแบบนี้ อาจจะมีหลายท่านสงสัยนะเนี่ย ว่าอยู่ถึงอะไร ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ยกตัวอย่าง เรื่องที่ไม่มีใครสงสัย เพราะไม่ใช่เวลาที่ควรสงสัยซักเรื่องหนึ่งก็แล้วกัน... ช่วงนี้ ปลายๆ ปีแล้ว การทำบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน ไม่ว่าจะสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แล้วก็วิเคราะห์การดำเนินงานในปีต่อไป หรือปีหน้านั้นแหละ แล้วส่วนใหญ่จะจะเป็นหุ้นพื้นฐานดี ๆ ทั้งนั้นแหละ ที่นักวิเคราะห์เขาจะทำกัน เพราะมันขายบทวิเคราะห์ได้มากกว่า ไม่ว่าจะขายให้รายย่อย ขายให้กองทุน แถมยังขายให้รายใหญ่ๆ ไม่ว่าจะใหญ่ๆ ในไทย หรือ ใหญ่ๆ อย่างต่างชาติ เช่นว่า มีหุ้นตัวหนึ่ง ให้ราคาทางปัจจัยพื้นฐานของปีหน้าไว้ที่ 70.0 บาท แล้วราคาในกระดานที่อยู่ในตอนนั้นแค่ราคา 40.0 บาท จะถามว่า ส่วนต่างที่จะซื้อตรงนี้ แล้วไปขายที่ราคาตามปัจจัยพื้นฐาน จะได้เท่าไรกัน ถ้าเป็นการถือลงทุนในระยะ 1 ปี... โห ระดับกำไรมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์นั้น หุ้นตัวนี้ หุ้นหลักๆ เสียด้วยนะ จะไม่ซื้อได้อย่างไร น่าจะต้องแย่งกันซื้อแล้วแบบนี้... แต่เชื่อมั๊ยล่ะ ออกบทวิเคราะห์ กับเห็นแววเจียบกรึบ ไม่มีแรงซื้อเลย แถมบางตัว อาจจะมีแรงขายออกมาหนักๆ เสียด้วยอีกต่างหาก... น่าสงสัยไหมล่ะ หุ้นตัว ปัจจัยพื้นฐานดี ๆ ราคาเมื่อไรไซด์ขนาดนั้น ไม่ซื้อไม่ขาย แต่ก็ไม่น่าจะมีแรงขายนะ... หรือว่า มีแวว(?)

ดูตามเกม...

เอาเป็นว่า เล่นเกมด้วยปัจจัยทางเทคนิค กันไว้ก่อนนั้นแหละ ซึ่งที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น ก็อาจจะเห็นว่า พื้นฐานดีก็จริง แต่เกมบางอย่าง หรือ บรรยายกาศของตลาดมันยังไม่ใช้เวลาก็ได้

- แนวรับ : ...8.30-8.20 ดิจ หน่อย เน้นไม่ต่ำกว่า 8.00
- เป้าหมาย : ...8.90-9.00 เป็นต้นแรก ผ่านได้ ก็จะมีมองดี

Price Chart...(MALEE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MALEE... ที่ว่ามองดี ถ้าผ่าน 8.9-9.0 ไปได้นั้น จะมองดีแค่ไหน ซึ่งตามภาพนี้ เห็นแววของปริมาณการซื้อขาย และภาพของเครื่องมืออ่านแนวโน้มเอาที่ภาพจะกระตึง เริ่มต้นที่ราคา 8.0 ก็อาจจะแปลว่าเป้าหมายของการขึ้นระลอกใหญ่ๆ ตามสัญญาณ จะอยู่ที่ระดับ 16.0 แต่สัญญาณต้องไม่เสียภาพกระตึงไปในระหว่างทางขึ้นด้วยนะ... แต่ถ้าจะคาดหวังการขึ้นตามที่กล่าวมานี้ได้จริงนั้น ระยะสั้น ก็ต้องไม่ต่ำกว่า 8.0 ลงมาก่อนด้วย หรือ ร้ายสุด ถ้าจะหลุด 8.0 นั้นก็จะให้สู้ได้ถึง 7.80 เท่านั้น อันนี้ สำหรับคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้แล้วนะ ถ้าลงมากกว่า 7.80 ต่อให้รับความเสี่ยงได้มากกว่านั้น ก็ไม่ควรจะเสี่ยง จะดีกว่า

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเห็นที่นำเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นมารายงานยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน